



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น) สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านสวน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และเทศบาลเมืองบ้านสวน
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๑ ราย ดังนั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)			
๑	๐๗-๐๓๐๑-๐๐๑	ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์ เกิดคล้าย	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องยูงเพชร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการประเมินสมรรถนะ

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรไม่มารายงานตัว ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

๓. กำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะ

ส่วนที่ ๑ การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) โดยการ
นำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่เป็นโครงการและกิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มในตำแหน่งที่สมัคร

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะที่ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะคติในการทำงาน
ร่วมกันในองค์กร แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ และอื่นๆ

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของเทศบาลเมือง
บ้านสวน ต้องผ่านการประเมินแต่ละวิธี โดยได้คะแนนแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

เทศบาลเมืองบ้านสวน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองบ้านสวน www.bansuan.go.th ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการเลือกสรรที่จะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารใบสมัครที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เป็นเหตุไม่มีสิทธิได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งหากได้รับการจ้างไปแล้ว ก็จะถูกพิจารณาให้เลิกจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน